



## Bộ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia mới cho cơ sở sản xuất và chế biến rau màu, dưa và dâu các loại

Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm Úc Tân Tây lan (FSANZ) đã xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia mới cho cơ sở sản xuất và chế biến rau màu, dưa và dâu các loại. Bộ tiêu chuẩn mới này sẽ được thực thi trên toàn nước Úc trong 12 tháng 2 năm 2025.

Bộ tiêu chuẩn mới này sẽ được tự động ứng dụng vào Food Act 2008 (Điều Luật thực phẩm 2008) của tiểu bang Tây úc. Bộ Y tế của tiểu bang Tây úc đang phối hợp thực thi bộ tiêu chuẩn mới và thông tin đến các ban ngành và chính quyền địa phương.

Bảng tóm tắt này cung cấp cho quý vị thông tin về các câu hỏi thường gặp liên quan đến bộ tiêu chuẩn mới này.

### Tại sao lại xây dựng bộ tiêu chuẩn mới?

Giai đoạn quan trọng nhất để quản lý an toàn thực phẩm và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm là giai đoạn sản xuất và chế biến. Chính vì vậy Bộ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đã được tăng cường trong ngành sản xuất và chế biến thịt gia cầm, hải sản, thịt, các loại sản phẩm từ sữa, trứng và các loại rau mầm.

Tuy nhiên, các loại bệnh có nguồn gốc liên quan đến thực phẩm, các trường hợp tử vong và nạn thu hồi sản phẩm tiếp tục bị liên hệ đến các loại dưa, rau màu và dưa ăn tươi làm tiêu tốn nền kinh tế Úc khoảng 20 triệu đô-la mỗi năm.

### Các loại hoa màu nào được đưa vào khuôn khổ bộ tiêu chuẩn mới?



#### Các loại rau màu ăn lá\*

Tất cả các loại cải vún, cải xoăn, cải bẹ đỏ, xà lách son, swiss chard, các loại cải tàu, các loại rau thơm, rau mùi ăn sống, rau gia vị, hành lá, rau mầm, các loại dền tây ăn lá và bắp cải.



#### Các loại dưa ăn tươi\*

Dưa hấu, dưa lưới, dưa tây, dưa piel de sapo, dưa galia, dưa charentais, Dưa Korean, dưa hami.



#### Các loại dâu ăn tươi \*

Dâu tây, blueberries, raspberries, blackberries, boysenberry, loganberry, silvanberry and youngberry.

\* Bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong danh sách này

### Các loại hoạt động nào của doanh nghiệp được đưa vào khuôn khổ bộ tiêu chuẩn mới?



#### Lĩnh vực sản xuất

Trồng và thu hoạch (kể cả các loại vật tư đầu vào như đất, phân bón, nước, hạt giống, cây giống, các sản phẩm cải tạo đất), Và quản lý các sự cố thời tiết.



#### Sơ chế

Rửa, cắt, phân loại, vệ sinh, bảo quản, phối trộn, đóng gói, vận chuyển giữa các cơ sở



#### Các yêu cầu khác

Khả năng truy nguyên nguồn gốc, nhà xưởng và thiết bị, động vật và sâu bọ, kiến thức và kỹ năng, vệ sinh và sức khỏe

### Tôi cần phải làm gì?

Tương tự như các qui chuẩn đã đưa vào bộ tiêu chuẩn sản xuất và chế biến của các ngành khác, quý vị phải thông báo/đăng ký với chính quyền địa phương (LG).

## Tại sao tôi phải thông báo/đăng ký với chính quyền địa phương?

Một khi bộ tiêu chuẩn được đưa vào luật thực phẩm 2008 của tiểu bang Food Act 2008, luật pháp qui định các nhà sản xuất và chế biến các loại rau màu và dưa phải đăng ký với chính quyền địa phương là một “doanh nghiệp thực phẩm” để được tiếp tục buôn bán sản phẩm kể từ tháng 2 năm 2025 trở đi. Các doanh nghiệp sản xuất và chế biến dưa chỉ cần phải thông báo hoạt động cho chính quyền địa phương.

Nông gia và nhà chế biến sẽ cần phải thông báo hay đăng ký với chính quyền địa phương vào 12 tháng 2 năm 2025 khi bộ tiêu chuẩn có hiệu lực.

## Nếu tôi không bán sản phẩm trực tiếp ra công cộng thì sao?

Qui định của bộ tiêu chuẩn và luật thực phẩm *Food Act 2008* sẽ vẫn áp dụng với quý vị cho dù quý vị không bán sản phẩm trực tiếp ra công cộng. Một khi quý vị đang xử lý thực phẩm để bán hay đang bán buôn thực phẩm, quý vị được xem là “nhà kinh doanh thực phẩm” và buộc phải thông báo/đăng ký với chính quyền địa phương.

## Tôi có phải thông báo hay đăng ký với chính quyền địa phương nếu tôi đang thực hành Freshcare hay một qui trình an toàn thực phẩm khác?

Có, Tất cả nông gia và nhà chế biến trong diện này cần phải thông báo hay đăng ký với chính quyền địa phương. Nhưng khi Freshcare, SQF và Global Gap được công nhận ở Tây Úc, qui trình đăng ký đối với nông gia và nhà chế biến sẽ được đơn giản hóa. Quý vị chỉ cần cung cấp thông tin để liên lạc và bản sao của một vài loại hồ sơ mà quý vị đã hoàn thành để được các chương trình đó chứng nhận. Vì quý vị đã được thanh tra bởi thanh tra viên chuyên nghiệp độc lập, quý vị không thuộc đối tượng bị kiểm tra thêm định kỳ. Các chương trình mà quý vị đang tham gia sẽ tiếp xúc quý vị để cung cấp thêm thông tin.

## Bộ tiêu chuẩn mới yêu cầu những gì?

Những nông gia trồng trọt và nhà chế biến các loại rau màu và dưa nào không có chứng nhận an toàn thực phẩm sẽ cần phải tổ chức một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và bộ hồ sơ theo qui định về quản lý các nguy cơ. Chính quyền địa phương của quý vị sẽ tiến hành các cuộc thanh tra định kỳ để chắc rằng quý vị tuân thủ bộ tiêu chuẩn.

Nông gia và nhà chế biến các loại dưa không cần phải có bộ hồ sơ theo qui định về quản lý rủi ro nhưng buộc phải có cơ sở vật chất và qui trình sản xuất và chế biến tuân thủ theo bộ tiêu chuẩn. Chính quyền địa phương của quý vị vẫn có thể tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất để xem quý vị có tuân thủ bộ tiêu chuẩn hay không.

Chính quyền địa phương sẽ cung cấp nguồn lực và công cụ để hỗ trợ quý vị xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong cơ sở sản xuất chế biến của mình..

## Khi nào tôi phải tiến hành đăng ký?

Bộ Y tế Tây Úc đang làm việc với các cơ quan ban ngành để phân phối thông tin về bộ tiêu chuẩn mới và để yêu cầu nông gia và nhà chế biến ở Tây Úc liên hệ với Bộ Y Tế để hỗ trợ việc thực thi.

Bộ Y Tế Tây Úc yêu cầu quý vị hoàn thành khảo sát dưới đây để kết nối với chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương sẽ liên lạc với quý vị để cung cấp các hồ sơ thông báo hay đăng ký cần thiết.

**Vui lòng hoàn thành khảo sát này chậm nhất 31 tháng 3 năm 2024.**



Quý vị có thể soi mã số QR này để điền bảng khảo sát hoặc vào đường dẫn internet

<https://datalibrary-rc.health.wa.gov.au/surveys/?s=EMFW8RCAY8P9HW9J&lang=vi>

## Tìm thêm thông tin về bộ tiêu chuẩn ở đâu??

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Bộ tiêu chuẩn trên trang thông tin điện tử (website) của Bộ Y Tế Tây Úc theo đường dẫn hoặc soi mã số QR dưới đây:

[https://www.health.wa.gov.au/articles/n\\_r/primary-production-and-processing-standards-for-leafy-vegetables-melons-and-berries](https://www.health.wa.gov.au/articles/n_r/primary-production-and-processing-standards-for-leafy-vegetables-melons-and-berries)



Tài liệu này có thể được phổ biến dưới các định dạng khác theo yêu cầu của cá nhân có khuyết tật.